

จดหมายข่าว งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561

เนื้อหา

1-2

โครงการประชุม QA- สัญจร : เพื่อติดตามสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน
ประจำปีการศึกษา 2560

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mimi_UKM
ครั้งที่ 18

3

4-5

โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผ่านระบบกำกับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

6



โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อติดตามสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อติดตามสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระตุ้นแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงการสร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับการประเมิน ฯ ระดับสำนัก/สถาบัน ในปีการศึกษา 2560 และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561



สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561





โครงการประชุม QA-สัญจร : เพื่อติดตามสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561



สำนักงานอธิการบดี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561





เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mimi_UKM ครั้งที่ 18

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mimi_UKM ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มในหัวข้อ Data analysis for QA development system กิจกรรม KM Cafe เรื่อง “เทคนิคการประกันคุณภาพให้ประสบความสำเร็จ” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ กระบวนการอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0 โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



4-5 เมษายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร



โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 - เดือนเมษายน 2561) ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 เพื่อกำกับติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา





โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โดยกำหนดให้หลักสูตรคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาในทุกสามเดือนผ่านระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ การศึกษา และเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อลงระบบฐานข้อมูล CHE QA Online และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานประกัน ๙ ระดับคณะและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี





ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอบระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ให้ใช้รอบปีการศึกษา 2560

- ▶ เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
ทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงทุนวิจัย

- ▶ ให้ใช้รอบปีงบประมาณ 2561
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับผลงาน การตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

- ▶ ให้ใช้รอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2560
เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ที่ปรึกษา :

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ชันพนิท
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์อังฉรา กลิ่นจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กองบรรณาธิการ :

นางสาวสุจิตรา จัวยอน นางอาทิตย์ยา อิมมา

นางสาวเนตรนพิศ ศรบุปผา นางสาวอารีรัตน์ ใจหนัก

จัดทำโดย :

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา